

THƯ NGỎ

V/v HDBank đề xuất hợp tác Chương trình tuyển dụng UP - Upgrade your career Path

Kính gửi: Quý Nhà trường,

Lời đầu thư Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) trân trọng kính gửi đến Quý Nhà trường lời chào trân trọng cùng lời chúc sức khỏe.

Với hơn 33 năm hình thành và phát triển, HDBank đã dần khẳng định được vị thế và uy tín của mình trên thị trường tài chính tiền tệ Việt Nam với nhiều thành tựu vượt bậc. Sự thành công của HDBank hôm nay chính là nhờ sự nỗ lực không ngừng của hơn 9.000 cán bộ nhân viên trên toàn hệ thống.

HDBank tin rằng để tạo ra đội ngũ nhân sự kế thừa có chất lượng cho ngành Ngân hàng nói chung và HDBank nói riêng, việc tuyển dụng và đào tạo đội ngũ Sinh Viên ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường là điều vô cùng cần thiết. Với tinh thần đó, HDBank đã xây dựng và triển khai rất nhiều chương trình hợp tác cùng các trường Đại học, Cao đẳng toàn quốc nhằm tạo điều kiện cho các bạn sinh viên áp dụng những kiến thức đã học vào môi trường thực tế; được đào tạo những kỹ năng chuyên môn và trực tiếp trải nghiệm, tác nghiệp công việc trong một tổ chức tài chính chuyên nghiệp và có một lộ trình nghề nghiệp tốt đẹp trong tương lai với HDBank.

Được biết hàng năm, Quý Nhà trường đào tạo những học viên chất lượng, chuyên môn cao, phù hợp với cơ hội nghề nghiệp tại HDBank. Vì vậy, chúng tôi gửi đến Quý Nhà trường Thư ngỏ này với mong muốn hợp tác cũng như được kết nối giới thiệu nguồn ứng viên tiềm năng trong chương trình tuyển dụng tập trung lớn nhất Quý III của HDBank: UP - Upgrade your career Path với quy mô trên toàn quốc tại 02 vị trí: Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp.

HDBank rất mong Quý Nhà trường đồng hành và hợp tác trong thời gian tới. HDBank tin rằng sự hợp tác sẽ tạo nên những giá trị tuyệt vời và gắn kết trong tương lai.

Mọi thông tin, Quý Nhà trường vui lòng liên hệ: Chị Cao Thị Thu Tâm – Số điện thoại: 0971697694 – Email: tamctt3@hdbank.com.vn.

Trân trọng cảm ơn và kính chào!

TP.HCM, ngày ... tháng ... năm 2023

TU QUẢN TRỊ GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC KHỐI NHÂN SỰ



NGUYỄN THỊ THANH THỦY